



ที่ วธ ๐๓๐๑ / ๓๘๓

กรมการศาสนา

๖๖๖ ถนนบรมราชชนนี

เขตบางพลัด กรุงเทพฯ ๑๐๗๐๐

๒๒ มกราคม ๒๕๕๙

เรื่อง การจัดสรรงบประมาณอุดหนุนการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ไตรมาส ๒ - ๓

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา

- สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. แนวทางการดำเนินโครงการ/กิจกรรม จำนวน ๑ ชุด
๒. แผนการใช้จ่ายงบประมาณโครงการวัฒนธรรมเชื่อมโยง ชายแดนใต้สันติสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ จำนวน ๑ ชุด
๓. บัญชีจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๑ ฉบับ

ในงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙ เป็นปีแห่งมหามงคลสมัยพิเศษยิ่งที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงครองสิริราชสมบัติครบ ๗๐ ปี และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๘๔ พรรษา เป็นโอกาสดีที่พสกนิกรชาวไทยในทุกมิติพื้นที่จะได้ร่วมกันทำความดี เพื่อน้อมเกล้าฯ ถวายเป็นพระราชกุศล

การดำเนินโครงการ/กิจกรรมในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ กรมการศาสนาได้จัดสรรงบประมาณให้สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด เพื่อดำเนินโครงการ/กิจกรรม ๒ ลักษณะ คือ ๑) โครงการ/กิจกรรมที่เป็นความต้องการของพื้นที่เป้าหมาย ตามนโยบายด้านความมั่นคงของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน (กอ.รมน.ภาค ๔ ส่วนหน้า) ๒) โครงการ/กิจกรรมที่สอดคล้องกับภารกิจของกรมการศาสนา จำนวน ๕ โครงการ/กิจกรรม ดังนี้ (๑) การจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา (๒) โครงการจัดงานสัปดาห์ “มาฆบูชาอาเซียน สานสัมพันธ์ไมตรี ในมิติพระพุทธศาสนา” โดยให้มีกิจกรรมในมิติอาเซียน ในพื้นที่ติดต่อกับประเทศสมาชิกอาเซียน (๓) บรรพชาอุปสมบทพระภิกษุสามเณรและบวชศีลจาริณีภาคฤดูร้อน (๔) การจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ๒ เมษายน (กิจกรรมเทศน์มหาชาติเฉลิมพระเกียรติฯ) (๕) กิจกรรมที่เป็นความต้องการของพื้นที่ การดำเนินโครงการ/กิจกรรม ขอความร่วมมือสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดยัตยยุทธศาสตร์การดำเนินโครงการ/กิจกรรม คือ การน้อมนำหลักธรรมทางศาสนา หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และวิถีวัฒนธรรม ร่วมส่งเสริม สนับสนุนการประชาสัมพันธ์ การกระตุ้น การบูรณาการ การจัดกิจกรรมทางศาสนาและความเป็นวิถีถิ่น วิถีไทยกับทุกภาคส่วนสังคมไทย ซึ่งเป็นแนวทางหลักในการดำเนินงานอย่างเป็นทางการ/กิจกรรม ให้เกิดขึ้นในทุกพื้นที่ของสังคมไทย โดยขอให้สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดศึกษารายละเอียดการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ตามแนวทางฯ ที่ส่งมาพร้อมนี้ ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดแนวทางฯ ได้ที่เว็บไซต์กรมการศาสนา หัวข้อข่าวประชาสัมพันธ์ : แนวทางการดำเนินโครงการ/กิจกรรม

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และโปรดมอบหมายสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดดำเนินการต่อไป ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ

สำนักงานเลขาธิการกรม

โทร. ๐๒ ๔๒๒ ๘๗๘๑

โทรสาร ๐๒ ๔๒๒ ๘๗๘๒

(นายสุเทพ เกษมพรหมณี)

รองอธิบดีกรมการศาสนา รักษาการแทน

อธิบดีกรมการศาสนา